

สรุปการประชุม

ชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย</p>	<p>๑. รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (ศบค.) ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พ.ค. ๖๓</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๓ นายกรัฐมนตรี ได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔) ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเช่นเดิม จนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ มีอำนาจในการออกคำสั่งประกาศ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ดังนั้นในการพิจารณาออกคำสั่ง/ประกาศใด ๆ ให้รอฟังการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค. และศบค.มท. เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศ และมีข้อกำหนดรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ</p> <p>๓. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดลง รัฐบาลจึงมีมาตรการผ่อนปรนใน ๖ กิจกรรม/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตและทำมาหากินได้ แต่ต้องเป็นไปตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำความเข้าใจและสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการใน ๖ กิจกรรม/กิจการดังกล่าว</p> <p>๔. เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง เร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง รวมถึงสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งต้องดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินการดำเนินการตามมาตรการ</p>	<p>- ปค.รย - ภ.จว.รย - อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- ปค.รย - ภ.จว.รย - อำเภอทุกอำเภอ - สสจ.รย</p> <p>- ปค.รย - ภ.จว.รย - อำเภอทุกอำเภอ - สสจ.รย - สสจ.รย</p> <p>- ปค.รย - ภ.จว.รย - อำเภอทุกอำเภอ - สสจ.รย - สสจ.รย</p>

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ หากทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการนี้ การดำเนินชีวิตปกติแบบใหม่ หรือ New Normal จะเกิดขึ้นได้เร็ว โดยทุกคนมีสุขภาพอนามัย ปลอดภัย และเศรษฐกิจของประเทศจะเดินต่อไปได้	
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๑. ในขณะนี้ บรรดาคำสั่ง/ประกาศของจังหวัดที่มีผลใช้บังคับถึง ๓๐ เม.ย. ๖๓ ยังคงให้ถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและอย่าเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ ๔) รวมทั้งในการพิจารณาออกคำสั่งหรือประกาศของจังหวัด ขอให้พิจารณากรอบนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการตามข้อกำหนดซึ่งจะมีการประกาศออกมาเป็นทางการ โดยให้ยึดมาตรฐานกลางของ ศบค. เป็นหลักในการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ หากพื้นที่ใดมีข้อที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษ ขอให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยก่อนดำเนินการเพื่อพิจารณาในภาพรวม</p> <p>๒. ให้ประสานการปฏิบัติที่มีการปฏิบัติงานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัด ให้ประสานกันอย่างใกล้ชิด และให้ใช้ดุลพินิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๓. ให้มีเอกสารและลงนามรับรองการผ่านการกักกันตัวครบ ๑๔ วัน ของบุคคลให้ชัดเจน</p> <p>๔. กรณีที่จังหวัดใด สถานที่กักกันตัวใกล้จะเต็ม ให้วางแผนล่วงหน้า เรื่องการดำเนินการจัดหาเพิ่มเติมอย่างไร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.รย - ภ.จว.รย - อำเภอทุกอำเภอ - สสจ.รย - ปค.รย - ปค.รย
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวง มหาดไทย	<p>๑. การบริหารจัดการสถานที่กักกัน (Local Quarantine) โดย กต. มท. ดศ. และ ตม. ร่วมกันจัดทำ ซึ่งขณะนี้ได้ให้จังหวัดดำเนินการแล้ว และขอให้จังหวัดบันทึกปรับปรุงข้อมูลสถานที่กักกันให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน</p> <p>๒. การบริหารจัดการการส่งคนกลับภูมิลำเนา สามารถใช้ขบป้องกัน หรือยับยั้งภัยพิบัติฯ (ปก.) ได้ และดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้จัดหารถ และจัดส่งไปจุดหลักๆ ของจังหวัด</p> <p>๓. นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ มท. และ พม. พิจารณาการบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มบุคคล ได้แก่ คนเร่ร่อน และคนตกงานที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้</p> <p>โดยขอให้จังหวัดทุกจังหวัด กรุงเทพมหานคร ประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.รย - ปค.รย - ปภ.จ.รย - สขจ.รย - ปค.รย - พมจ.รย

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ปกครองจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีมาตรการคัดกรองโรค</p> <p>๕. การรายงานข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการในปัจจุบันนี้ได้แก่</p> <p>๕.๑ การสำรวจพื้นที่และพบตัวบุคคลที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดอื่นๆ และต่างประเทศ</p> <p>๕.๒ คำสั่ง/ประกาศของจังหวัด</p> <p>๕.๓ ข้อมูลการจัดส่งและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน</p> <p>๕.๔ รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่าน Thai QM</p> <p>๕.๕ การรายงานผู้เข้ากักกันตัว และสถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด ผ่านระบบบริหารจัดการสถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด</p> <p>๖. การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ของ มท. โดยกรมการปกครองที่ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บันทึก และปลัดอำเภอเป็นผู้ยืนยันข้อมูลได้ปรับเวลาในการบันทึกข้อมูลและขอให้เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p>	<p>- ปค.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
<p>นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวง มหาดไทย</p>	<p>สรุปกรอบในการผ่อนปรนกิจกรรม/กิจการที่ ศบค. แลงลงการณ์</p> <p>๑. ศบค. มีมติวางกรอบในการดำเนินการ ๗ ประการ</p> <p>๑.๑ ครม. มีมติอนุมัติให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๒ ยังดำรงมาตรการเคอร์ฟิวช่วงเวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้น</p> <p>๑.๓ ยังคงควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ</p> <p>๑.๔ ยังคงจำกัดการบินเข้าของสายการบินระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้บินเฉพาะสายการบินบางประเทศเท่านั้นไปจนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๑.๕ ยังคงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัดโดยไม่มีควมจำเป็น</p> <p>๑.๖ ยังคงแนวทางการทำงานที่บ้าน</p> <p>๑.๗ เข้มงวดมิให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันหรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด</p> <p>๒. แนวทางการดำเนินการก่อนที่จะไปถึงมาตรการผ่อนปรน</p> <p>๒.๑ ศบค. กำหนดมาตรการผ่อนปรนโดยกำหนดมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการ/กิจกรรมให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ และให้จังหวัด</p>	<p>- ปค.รย</p> <p>- ภ.จว.รย</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- สสจ.รย</p> <p>- สสจ.รย</p> <p>- อปท.ทุกแห่ง</p>

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>กำหนดรายละเอียดต่อไป แนวทางปฏิบัติของแต่ละพื้นที่ที่สามารถมีความเข้มข้นมากกว่ามาตรฐานกลางได้ แต่จะน้อยกว่าไม่ได้</p> <p>๒.๒ แนวทางการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักโดยนำปัจจัยด้านสังคม เศรษฐกิจ มาใช้ประกอบการพิจารณา</p> <p>๒.๓ ให้ยึดข้อกำหนดฉบับที่ ๑ ข้อ ๑๑ มาเป็นกรอบในการดำเนินการ ซึ่งเป็นเรื่องมาตรการในการป้องกันโรค ๖ ประการ</p> <p>๓. มาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๑ โดยมีร่างมาตรการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ตลาด : ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ถนนคนเดิน</p> <p>มาตรการหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน - ให้ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค - ให้เว้นระยะห่างของแผง หรือระยะนั่งหรือยืน ห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร - ให้ความสำคัญจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน <p>มาตรการเสริม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการคัดกรองอาการผู้ป่วย/ใช้ - ไม่อนุญาตการให้บริการเครื่องเล่นสำหรับเด็ก - อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ <p>๓.๒ ร้านจำหน่ายอาหาร : ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ขนมหวาน ไอศกรีม (นอกห้าง)</p> <p>มาตรการหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำความสะอาดพื้น พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน - ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าเสมอ - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค 	

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>- ให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดินทาง อย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>- ให้ความสำคัญจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด</p> <p>มาตรการเสริม</p> <p>- ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>- งดดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>- จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>- อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p> <p>๓.๓ กิจการค้าปลีก-ส่ง : ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่ง/ยืนรับประทาน รถเร่หรือรถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าปลีกขนาดย่อม ร้านค้าชุมชน ร้านค้าปลีกธุรกิจสื่อสาร โทรคมนาคม</p> <p>มาตรการหลัก</p> <p>- ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้น ผิวสัมผัส ที่มีโอกาสสัมผัสบ่อยอยู่เสมอ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน</p> <p>- ให้พนักงานและผู้ให้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ</p> <p>- ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค</p> <p>- ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>- ให้ความสำคัญจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน</p> <p>มาตรการเสริม</p> <p>- จัดให้มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร</p> <p>- อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้</p> <p>๓.๔ กีฬาสันทนาการ : กิจกรรมในสวนสาธารณะ ได้แก่ เดิน รำไทเก๊ก สนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีม และไม่มีการแข่งขัน ได้แก่ เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู จักรยาน กอล์ฟและสนามซ้อม</p>	

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>มาตรการหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องเล่นออกก่าลังกาย พื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนและ หลังการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน - ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรม ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า - ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค - ให้เว้นระยะการทำกิจกรรมอย่างน้อย ๑ เมตร - ให้ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน <p>มาตรการเสริม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งดจำหน่ายสินค้า งดรับประทานอาหาร ในสวนสาธารณะ และสนามกีฬา - อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้ มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ <p>๓.๕ ร้านตัดผมเสริมสวย : ร้านตัดผมเฉพาะตัด สระ ไดรผม</p> <p>มาตรการหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ของร้าน อุปกรณ์ก่อนและหลังการให้บริการ และให้กำจัดขยะมูลฝอย ทุกวัน - ให้ช่างตัดผมและผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า - ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่า เชื้อโรค - ให้เว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ตัดผม อย่างน้อย ๑.๒๕ เมตร - ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ให้บริการมิให้แออัด ด้วยการ ลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการ ภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน <p>มาตรการเสริม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ช่างตัดผมและผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม face shield และเสื้อคลุมแขนยาวทุกครั้งให้บริการ - มีมาตรการคัดกรองผู้ป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด ทั้งช่าง ตัดผม ผู้ช่วยและผู้ให้บริการ 	

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีการเปลี่ยนผ้าคลุมตัดผมทุกครั้งที่ใช้บริการ - เพิ่มการจัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี - อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ <p>๓.๖ อื่น ๆ : ร้านตัดขนสัตว์ ร้านรับฝากเลี้ยงสัตว์</p> <p>มาตรการหลัก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของร้าน และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน - ให้ช่างตัดขนและผู้ให้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าเสมอ - ให้มีการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค - ให้พิจารณาควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการมิให้แออัด ด้วยการลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น และงดรอรับบริการภายในร้าน โดยถือหลักหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน <p>มาตรการเสริม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ช่างตัดขนสัตว์และผู้ช่วย (ถ้ามี) สวม face shield ถุงมือ และเสื้อคลุมแขนยาว ทุกครั้งที่ใช้บริการ - คัดกรองผู้ป่วย ไข้ และงดให้บริการเจ้าของสัตว์ที่มีอาการป่วยทางเดินหายใจ - เพิ่มการจัดการให้มีการระบายอากาศภายในร้านที่ดี - อาจเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานในบางพื้นที่ก็ได้ 	
<p>นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวง มหาดไทย</p>	<p>๑. แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมการเดินทางเข้าไทยผ่านด่านทางน้ำ ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ มีทั้งหมด ๑๘ แห่ง โดยขอให้ดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกเรือไปแสดงตัวที่สถานกงสุลหรือสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอหนังสือรับรอง และต้องมีเอกสาร fit to travel และหลังจากนั้นจะเป็นบทบาทของจังหวัดเรื่องการ Local Quarantine ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะประสานรายชื่อมายังกระทรวงมหาดไทย และจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ศบค. ในสัปดาห์หน้า และขอให้จังหวัดเตรียมการ Local Quarantine ให้กับกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง กระบี่ ระนอง สตูล ระยอง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา เชียงราย ปัตตานี และกรุงเทพมหานคร 	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.รย - อำเภอกทุกอำเภอก - สสจ.รย - ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ - ทำเรือมาบาตาคุด

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>๒. สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาได้แจ้งว่าพร้อมรับแรงงานชาวเมียนมาที่ไม่มีงานทำกลับประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป โดยไม่มีการจำกัดจำนวน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระทรวงการต่างประเทศจะประสานสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาให้ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งจำนวนผู้เดินทางกลับในแต่ละวัน - ขอความร่วมมือกระทรวงคมนาคม โดยสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาจะเช่ารถพาคนไปยังหน้าด่าน และขอความร่วมมือด่านของไทยทั้ง ๔ ด่าน ที่จังหวัดเชียงราย ตาก กาญจนบุรี และระนอง กำหนดจำนวนที่สามารถส่งออกต่อวัน เพื่อไม่ให้เกิดการติดค้างบริเวณหน้าด่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.รย - อำเภอทุกอำเภอ - สสจ.รย - สขจ.รย
<p>นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง</p>	<p>๑. การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ จุดสกัด และการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการประจำตำบล ให้มีการออกคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๒. การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบฯ ขอให้เร่งรัดการดำเนินการบันทึกข้อมูลให้เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓. การดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่ได้สำรวจตามทะเบียนราษฎร์ไว้แล้ว และกลุ่มคนที่ตกสำรวจ คนเร่ร่อน เน้นย้ำให้แจ้งข่าวสารและดูแลอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วย</p> <p>๔. การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิตามมาตราการชดเชยรายได้ ๕,๐๐๐ บาท ของกระทรวงการคลัง โดยสนับสนุนการลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ชี้เป้าหมายบุคคล ให้ทีมผู้พิทักษ์สิทธิระดับอำเภอ</p> <p>๕. แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.สำรวจการกักตุนโรคภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้จัดทำบัญชีสินค้าและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปค.รย - อำเภอทุกอำเภอ - พณ.รย
<p>นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น</p>	<p>๑. มาตรการผ่อนปรนระยะที่ ๑ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเตรียมพร้อมการดำเนินการด้วย</p> <p>๒. การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ในกรณีที่ อปท. ต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ที่ต้องขอความเห็นชอบต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมอบอำนาจเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหา โควิด - 19</p> <p>๓. การปิดเรียนของโรงเรียน โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีความห่วงใยเรื่องการไม่ได้รับอาหาร หรือครอบครัวมีภาระ ซึ่งจะขอให้ อปท. ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็ก</p> <p>๔. เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนของการเปิดภาคเรียนปี ๒๕๖๓ ให้ดูแลสถานศึกษา เตรียมการจัดการเรียนการสอนระบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สสจ.รย - อปท.ทุกแห่ง

ผู้บริหาร	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	<p>ทางไกล ระบบการสื่อสาร ความพร้อมของผู้ปกครอง ครู อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ กรณีหากสถานการณ์ไม่คลี่คลายจะจัดการเรียนการสอนแบบใด และหากสถานการณ์คลี่คลายจะต้องมีมาตรการอย่างไร เช่น การเว้นระยะห่าง เป็นต้น</p>	
<p>นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย</p>	<p>โครงการวัดอุณหภูมิประชาชน COVID SCAN โดยนำร่อง ๕ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต มหาสารคาม พิจิตร โลก สมุทรสงคราม และอุทัยธานี ผลการวัดได้ ๕๐๐,๐๐๐ คนต่อวัน โดยปัจจุบันผู้ติดเชื้อในประเทศมีจำนวนลดลงเรื่อยๆ แต่ถ้าหากมีการระบาดมากขึ้นในอนาคตและความจำเป็นต้องใช้ มีการเตรียมพร้อมด้านระบบที่จัดเก็บข้อมูลแล้ว</p>	<p>- ปภ.จ.รย</p>

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
สำนักงานจังหวัดระยอง